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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ณ ALPINE GOLF RESORT CHIANGMAI อําเภอบ้านธิ จังหวัดลาํพนู 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. ผศ.สัญญา สะสอง  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๕. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. นายถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. ผศ.ดร.กัลทิมา  พิชัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.ธัญญา  ทะพิงค์แก คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. นายทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. นายนิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.สารุ่ง  ตันตระกูล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. ดร.ถนอม อินทรกําเนิด วิทยากร 
๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร วิทยากร 
๓. ผศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวมนัญชยา  รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๗. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๐. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดี 
๑๒. ผศ.ดร.ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม รองอธิการบดี 
๑๓. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี 
๑๔. ดร.ณัฏฐพร  จักรวิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๕. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๖. ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๗. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๘. ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๙. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๒๐. นายวินัย  ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๒๑. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๒๒. ผศ.ดร.อนุวัติ  ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๒๓. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๔. ผศ.กัลยา หงษาวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒๕. ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๖. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ รักษาการผู้อํานวยการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๒๗. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการกองกลาง 
๒๘. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๙. นางประไพ ปรีชา ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๓๐. นายสยาม กันหาลิลา ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๓๑. นายคนึง กาบกันทะ ผู้อํานวยการกองอาคารและสถานท่ี 
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๓๒. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมโดยที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบ 
การจัดทํารายงานการประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนที่ประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียง 
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน และนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยการสัมมนาฯ ครั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกําเนิด 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ประธานกรรมการ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย 
เรื่อง “มหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ” และ เรื่อง “มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาไทย” 
ตามลําดับ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม  
 
 - ไม่มี - 
 

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
 - ไม่มี - 
 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
  
 - ไม่ม ี- 
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ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 

๔.๑.๑ การบรรยาย เรื่อง “มหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
 
 ดร.ถนอม อินทรกําเนิด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยาย เรื่อง “มหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ” รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบการบรรยาย เรื่อง “มหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
รายละเอียดตามท่ีวิทยาการนําเสนอ 
 

๔.๑.๒ การบรรยาย เรื่อง “มาตรฐานและคณุภาพอุดมศึกษาไทย” 
 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ประธานกรรมการ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย 
เรื่อง “มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาไทย” รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ แนบท้ายรายงาน 
การประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบการบรรยาย เรื่อง “มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาไทย” รายละเอียดตามท่ี
วิทยาการนําเสนอ 
 

๔.๑.๓ แผนการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสรุปเป็นแผนการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ดังน้ี 
(๑) บทสรุปการประเมินสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ (๒) รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๓) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี รอบปีที่ ๑ (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
– ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) (๔) สรุปผลการประชุมสัมมนาวิชาการ ๔ องค์กรหลัก ร่วมกับคณะผู้บริหาร ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ (๕) รายงานความก้าวหน้าการติดตามและตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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 ทั้งน้ี ที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังน้ี 
 กลุ่มที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 

- รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง 
- รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู 
- ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล 
- ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก 
- รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว 
- นายวินัย ไชยวงค์ญาติ 
- ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา หงษาวงศ์ 
- นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ (ทีมงานเลขานุการ) 
- นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย (ทีมงานเลขานุการ) 

 กลุ่มที่ ๒ การพัฒนาพ้ืนที่ 
- นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ 
- นางอรวรรณ ชยางกูร 
- ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ 
- รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย 
- รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงศ์ 
- ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร 
- นายทรงเกียรติ สังฆมณี 
- นายนิมิต วุฒิอินทร์ 
- ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ 
- นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ (ทีมงานเลขานุการ) 
- ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม (ทีมงานเลขานุการ) 

 กลุ่มที่ ๓ การสร้างเสริมสุขภาพ 
- นายทินกร นําบุญจิตต์ 
- ดร.ศุภวัตร ภูวกุล 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คํานวนสกุณี 
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- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี 
- จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร 
- ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา สะสอง 
- นางสาวปราณิศา จันทร์มา (ทีมงานเลขานุการ) 
- นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร์ (ทีมงานเลขานุการ) 

 แต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณาเพ่ือสรุปเป็นแผนการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๓  
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
กลุ่มที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 

๑. มหาวิทยาลัยควรมอบอะไรกลับไปให้กับนักศึกษาที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพบ้าง 
เพ่ือให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้เกิดความภาคภูมิใจ เช่น กระเป๋าใส่เอกสารและคู่มือต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม
สําหรับการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น 

๒. มหาวิทยาลัยควรต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาอาจารย์/บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือสามารถนําเงิน
ส่วนต่างในส่วนที่ต้องคืนงบประมาณแผ่นดินมาไว้ในกองทุนดังกล่าว เพ่ือนํากลับมาเป็นสวัสดิการให้กับ
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

๓. มหาวิทยาลัยควรปรับเง่ือนไขสัญญาจ้างให้มีความยืนหยุ่นมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่
เก่ียวข้องกับผลงานทางวิชาการ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจใหกั้บอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๔. มหาวิทยาลัยยังขาดการการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านต่าง ๆ กับการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 

๕. มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยด้วย
นอกเหนือจากการบริการให้ความรู้ต่าง ๆ อีกทั้งควรให้ความสําคัญด้านคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาด้วย  

๖. มหาวิทยาลัยควรเร่งปรับปรุง/แก้ไข เก่ียวกับการออกแบบหลักสูตร ในหลักสูตรศึกษาทั่วไป 
(General Education : GE) เน่ืองการการบริหารหลักสูตรไม่ได้รองรับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรศึกษาทั่วไป GE โดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่การออกแบบหลักสูตรไม่มีการบูรณาการ 
เพราะเป็นตัวช้ีวัดของคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  

๗. มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญและเร่งพัฒนาในกลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เพ่ือให้เห็นความก้าวหน้าในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนสาธิตดังกล่าว โดยเฉพาะการใช้พ้ืนที่ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าในอนาคตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจํา
อยู่พ้ืนที่ใด ทําอย่างไรให้การจัดการศึกษาระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่มีคุณภาพมากที่สุด และเด็กนักเรียนมีความสุขมากที่สุด และจะทําอย่างไรให้โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กลับมามีช่ือเสียงและได้รับความยอมรับเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 
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๘. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เน้นให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน
ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ อย่างน้อย ๑ รายวิชา ทั้งด้านงานวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นต้น 

๙. เรื่อง USR หรือ CSR มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมค่อนข้างมาก และมีข้อมูลปรากฏให้เห็น
เป็นรูปธรรมค่อนข้างชัดเจน  

๑๐. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยให้ทั่วถึง ทั้งภายในมหาวิทยาลัย 
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
กลุ่มที่ ๒ การผลิตบัณฑิต 

๑. พ้ืนที่แม่สา ควรเป็นที่ต้ังของหน่วยงานที่สามารถสร้างความเป็นเมือง สร้างความเจริญ และ
สามารถสร้างความสุขให้แก่ชุมชนได้ ต้องเป็นหน่วยงานที่มีจํานวนนักศึกษาค่อนข้างมาก เพ่ือให้ได้บรรยากาศ
ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาคณะวิทยาการจัดการได้เข้าไปเป็นหน่วยงานนําร่องในพ้ืนที่ดังกล่าว และสามารถทําให้ 
คนในชุมชนเข้าใจและยอมรับจนถึงปัจจุบัน จึงมีความเห็นว่าพ้ืนที่แม่สาควรเป็นที่ต้ังของคณะวิทยาการจัดการ
ต่อไป และพ้ืนที่แม่สาไม่ควรสร้างเป็นศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุเน่ืองจากมีศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แล้ว มหาวิทยาลัยควรไปสร้างศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุที่พ้ืนที่แม่ริมมากกว่า เห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ทบทวนเร่ืองดังกล่าวให้รอบคอบ 

๒. ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือชุมชนและท้องถิ่น โดยต้ังเป้าไปที่พ้ืนที่แม่สาเป็นหลักและคณะวิทยาการจัดการได้เริ่มดําเนินการ
ตามแผนดังกล่าวไปหลายส่วนแล้ว 

๓.  หน่วยการจัดการศึกษาควรต้ังอยู่พ้ืนที่แม่ริมทั้งหมดเพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ และ
ความสะดวกของนักศึกษา และพ้ืนที่เวียงบัวควรเป็นแหล่งจัดหารายได้ที่สามารถเลี้ยงดูมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 

๔. ข้อสรุปต่าง ๆ ยังขาดความชัดเจนในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิง (๑) ด้านแผนแม่บท 
มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนเก่ียวกับระยะเวลาของการย้ายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ว่าแต่ละคณะจะย้ายไปพ้ืนที่
แม่ริมในปี พ.ศ. ใด (๒) ด้านการจําแนกงบประมาณและพ้ืนที่ ควรมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท ควรหยุด
การก่อสร้างในพ้ืนที่เวียงบัวทั้งหมด และควรเร่งการก่อสร้างพ้ืนที่แม่ริมมากกว่าที่จะนําเงินมาก่อสร้างในพ้ืนที่
เวียงบัว (๓) การจัดศูนย์แม่ริมเป็นอุทยานศึกษาและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
มีค่อนข้างจํากัด และในอนาคตจะได้รับงบประมาณดังกล่าวน้อยลง มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการพัฒนาพื้นที่แม่ริมภายใต้กรอบของการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งทุน 
อีกทางหน่ึง 

๕. ลําดับคณะที่ควรย้ายไปพ้ืนที่แม่ริม ได้แก่ (๑) คณะครุศาสตร์ (๒) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ (๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามลําดับ ซึ่งภายใน ๑๐ ปี ทั้ง ๓ คณะ ต้องย้ายไป
ประจําพ้ืนที่แม่ริม 

๖. เน่ืองจากคณะวิทยาการจัดการมีแผนการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่แม่สา 
อีกเป็นจํานวนมาก โดยแผนการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการที่วางไว้จะต้องสร้างหอพักนักศึกษา  
อาคารเรียนรวม และหอประชุม เป็นต้น ซึ่งการก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่แม่สาดังกล่าวน้ัน อาคารเหล่าน้ันมีในพ้ืนที่
เวียงบัวอยู่แล้ว และคณะวิทยาการจัดการเองยังต้องจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทซึ่งยังคงจัดการศึกษา 
ในพ้ืนที่เวียงบัวอยู่แล้ว คณะกรรมการฯ จึงมองว่าคณะวิทยาการจัดการควรย้ายมาจัดการศึกษาอยู่พ้ืนที่เวียงบัว 
ให้เบ็ดเสร็จในตัวจะดีกว่า เพ่ือจะได้ไม่ต้องก่อสร้างอาคารใหม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน อีกทั้งยังสามารถประหยัด



๘ 
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งบประมาณในส่วนดังกล่าวเพ่ือมุ่งไปพัฒนาพื้นที่แม่ริมเป็นหลักเน่ืองจากว่าจะต้องพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ 
อีกเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากคณะวิทยาการจัดการมาจัดการศึกษาในพ้ืนที่เวียงบัว มหาวิทยาลัย
ไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างหอพักนักศึกษา เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ การสร้างเสริมสุขภาพ 

๑. มหาวิทยาลัยควรไปจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่พ้ืนที่แม่ริม เน่ืองจากอากาศบริสุทธ์ิ และมี
บริเวณค่อนข้างกว้าง จึงมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างย่ิง เช่น (๑) จัดกิจกรรม 
walk rally ให้กับนักศึกษาเป็นประจํา (๒) จัดกิจกรรมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก  
มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่แม่ริม เป็นต้น 

๒. ในอดีตมหาวิทยาลัยได้เคยเปิดหลักสูตรสําหรับผู้สูงอายุขึ้นมา ๑ หลักสูตร ซึ่งได้รับความสนใจ
และมีผู้มาลงทะเบียนเรียนหลักสูตรดังกล่าวเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรกลับมาพิจารณาการเปิด
หลักสูตรในรูปแบบดังกล่าว 

๓. มหาวิทยาลัยควรมีช่องทางการออกอากาศให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
และชุมชนภายนอกได้รับรู้ข่าวสารและร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โดยขอความร่วมมือจาก อาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา ช่วยกันคิดรูปแบบและเน้ือหาของรายการ ให้มีทั้งการออกกําลังกาย และการให้ความรู้เก่ียวกับ
การดูแลรักษาสุขภาพในด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. มหาวิทยาลัยควรสร้างบรรยากาศแห่งการสร้างเสริมสุขภาพให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  
ในระยะแรกอาจจะจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ ๑ วัน โดยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันออกกําลังกาย 
เช่น เดินรอบสนามฟุตบอล เต้นแอโรบิค โดยไม่เน้นเคร่ืองแต่งกายที่สวยงามเป็นหลัก แต่เน้นพฤติกรรมการออก-
กําลังกายเป็นหลัก 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบแผนการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ รายละเอียดตามข้อสรุป 
ของแต่ละกลุ่มที่นําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ตาม
ความเหมาะสม 

 
๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 

  
 - ไม่ม ี- 
 

๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
  
 - ไม่ม ี- 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
  
 - ไม่ม ี- 
 

๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 



๙ 
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 - ไม่ม ี- 
 

๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
  
 - ไม่ม ี- 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
  
 - ไม่ม ี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๐๐ น. 
 
 
 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


